



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>บุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, voicetv, newtv, headtopics, hfocus, chieffocus, theagenda-thai, theactive)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวในการประชุมวิชาการ "บุรุษกับสุขภาพแห่งชาติ" ครั้งที่ 22 เรื่อง "สานพลังปกป้องเด็กไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า : รอดด้วยรัฐสภา" ว่า รัฐบาลมุ่งเน้นแก้ไขปัญหามันอย่างจริงจัง โดยมีมาตรการปราบปรามจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่าย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า สร้างการตระหนักรู้ถึงข้อกฎหมายและโทษของการกระทำ เพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้มียุทธศาสตร์การห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภา หากรัฐสภายอมให้มีการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าก็จะเป็นหนทางแห่งความอับเฉา แต่ถ้าห้ามนำเข้าก็จะเป็นทางรอดของประเทศ วิงวอนไปยังรัฐสภาเพื่อเด็กไทยและคนไทย ต้องช่วยกันรณรงค์เจรจาและล็อบบี้เรื่องนี้ พร้อมยืนยันรัฐบาลและพรรค พท.ไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า แต่ก็ยังมีกลุ่มคนพยายามผลักดันให้มีการแก้กฎหมายให้สามารถนำเข้าได้</p> <p>- ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กล่าวว่า กฎหมายที่ยังบังคับใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งแบบที่วางขายและออนไลน์ ซึ่งรวมว.ดิจิทัลฯ ต้องดำเนินการจริงจังเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบและปิดเว็บไซต์จะทำให้การแก้ไขได้ผล รวมทั้งสภาต้องออกระเบียบกำหนดห้ามผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบมารวมอยู่ในคณะกรรมการด้วย</p> <p>- นพ.นิยม วิวรรณดิษฐกุล ประธาน คณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า กล่าวว่า กมธ.กำลังจะมีข้อสรุปเพื่อนำเสนอต่อรัฐสภาพิจารณา โดยจะมีการประชุมและสรุปความเห็นของ กมธ. 35 คน เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งได้ศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.แบนบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด และ 2. ไม่แบนและทำให้ถูกกฎหมาย แบ่งออกเป็นอีก 2 ส่วนคือ เสรีทั้งหมด หรือนำเข้าได้เฉพาะแบบ THC หากทุกฝ่ายลงความเห็นแบน อาจต้องมีการแก้กฎหมายหลายฉบับ เพื่อให้มีความเข้มข้นมากขึ้น หรือออก พ.ร.บ.สำหรับบุหรี่ไฟฟ้ามาบังคับใช้ เนื่องจากเวลานี้ไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเรื่องนี้ และต้องพึ่งกฎหมายอื่นอยู่</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, prd., มติชน, hfocus, js100, phigudkhaow)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 ของ สสส. พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า สธ.จะสนับสนุนให้ อสม.เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกำลังหลักขยายผลสร้างการรับรู้ในระดับพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยโรค NCDs ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งเน้นย้ำปัญหาบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าซึ่งผิดกฎหมาย โดยมอบหมายให้นายกองตรี ธนภฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผช.รมต.สธ.เป็นแกนหลักปราบปรามอย่างจริงจัง</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส.กล่าวว่า จุดเน้นปี 2568 นอกจากขับเคลื่อนงานประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ อาทิ บุหรี่ไฟฟ้า สิ่งเสพติด สุขภาวะเด็ก สุขภาพจิต มลพิษสิ่งแวดล้อม (PM2.5) ยังจะเน้นทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับท้องถิ่น อาทิ อบจ. รพ.สต. กองทุนสุขภาพตำบล บูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพระดับพื้นที่ที่สามารถนำไปต่อยอดขับเคลื่อนลดอัตราการเจ็บป่วยพิการ เสียชีวิตระดับพื้นที่ได้</p>	
<p><b>นวดแผนไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thethaiger, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. รับเรื่องร้องเรียนจากนายพิทักษ์ โยธา นายกสมาคมจารวี เพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย พร้อมด้วยเครือข่าย เพื่อให้ตรวจสอบหมอนวดเถื่อนต่างชาติ ที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทย ซึ่งเฉพาะกรุงเทพฯ พบประมาณ 50,000 คน และปรับการขึ้นทะเบียนหมอนวดให้ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมการนวดเป็นซอฟต์แวร์ไทย พร้อมเสนอ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ให้ตัดคำว่าขนาดออก หลังพบใช้ นวดพริตตี้ สปาพริตตี้ ทั่วทท.เป็นจำนวนมาก โดย รมว.สธ. ระบุว่าชื่อเรียกรองนั้นตรงกับนโยบายของรัฐบาลและ สธ. ที่ต้องการผลักดันให้การนวดไทยเป็นซอฟต์แวร์ เห็นว่าการขึ้นทะเบียนยังมีความจำเป็นอยู่ และกรมสบส.อยู่ระหว่างการปรับปรุง การอภสกล ธิสกล หมอนวดไทย และการขึ้นทะเบียนความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการ หรือเป็นหมอนวดเกรด A และมีการกำหนดกรอบอัตราค่าขนาดแผนไทย ทั้งนี้ ได้กำชับให้ระวัง ไม่ให้มีการแอบแฝงการนวดไทยมาขายบริการทางเพศ ซึ่งจะทำให้การนวดไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า มีหมอนวดขึ้นทะเบียนประมาณ 2 แสนคน แต่ไม่มีข้อมูลว่าทำงานจริงเท่าไร ขอให้สมาคมจรรยา รวมถึงองค์กรที่ดูแลเรื่องการนวดช่วยกันทำข้อมูลตรง รวมถึงการแยกร้านนวดสีชาว ร้านนวดสีเทา สีดำ โดยร้านนวดสีชาวมีย่านน้อยมาก เพียง 1 ใน 4 ส่วนที่เหลือเป็นร้านนวดสีเทา สีดำ ทำให้นวดไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วย ซึ่งจะมีการนำเข้า คกก.เมดิคัลฮับ เพื่อทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมา</p>	
<p><b>โรคไข้โอโรพุซ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) <b>เพิ่มสื่อ</b></p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย กรณีกระทรวงสาธารณสุขประเทศบราซิล มีรายงานเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 67 พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้โอโรพุซ (Oropouche fever) เป็นครั้งแรกของโลก 2 ราย โดยทั้งคู่เป็นเพศหญิง อายุต่ำกว่า 30 ปี อาศัยอยู่ที่รัฐบาเอีย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีอาการป่วยคล้ายกับโรคไข้เลือดออกเด็งกีที่มีอาการรุนแรง ซึ่งในอดีตยังไม่เคยมีรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคไข้โอโรพุซมาก่อน แนะนำให้ป้องกันตนเองระหว่างที่เดินทางในต่างประเทศ โดยสวมเสื้อและกางเกงขายาว และทาโลชั่นกันยุงเพื่อป้องกันยุงและริ้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thebangkokinsight, thailandplus, ch3, ch7, hfocus, amarintv)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย คร.ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้โอโรพุซ ในประเทศบราซิลอย่างใกล้ชิด แนะนำผู้ที่เดินทางกลับจากบราซิล หรือประเทศแถบอเมริกากลางอเมริกาใต้และแคริบเบียน หากมีอาการป่วยคล้ายโรคไข้เลือดออก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือรีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป</p>	-
<p><b>น้ำท่วม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ห่วงใยสุขภาพประชาชน ในพื้นที่น้ำท่วม แนะนำวิธีดูแลตนเอง ป้องกันการเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคที่มากับน้ำท่วม ได้แก่ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (โรคไข้หวัดใหญ่, โรคปอดบวม) กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ (โรคอาหารเป็นพิษ, โรคอุจจาระร่วง) กลุ่มโรคติดเชื้อ (โรคไข้ฉี่หนู, น้ำกัดเท้า, โรคตาแดง) กลุ่มโรคติดต่อทางแมลง (โรคไข้เลือดออก) รวมถึงภัยสุขภาพที่ไม่ควรประมาท ได้แก่ การจมน้ำ ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต แมลงสัตว์มีพิษกัดต่อย ที่มักเกิดช่วงน้ำท่วม แนะนำวิธีป้องกันการเจ็บป่วยจากกลุ่มโรคที่มากับน้ำท่วม พร้อมระวังสุขภาพที่ไม่ควรประมาท และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด</p>	-
<p><b>เตือนโรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวีช่วงฤดูฝน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยระบบทางเดินหายใจจากโรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ 0-2 ปี เสี่ยงป่วยง่าย พบการระบาดสูงขึ้นตั้งแต่เดือน ก.ค. - พ.ย.ของทุกปี ป้องกันได้โดยการล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงการสัมผัสจมูก ปาก หรือตา งูใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หมั่นเช็ดถูทำความสะอาดของเล่นเด็ก เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ</p>	-
<p><b>ขยายการผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเทคโนโลยีสุรพ.ภูมิภาค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. : (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (NEWTV, Ch7, thecoverage, thaitodaynews, เดลินิวส์ออนไลน์)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ต่อมลูกหมากโตพบได้บ่อยในชายอายุ 40 ปีขึ้นไป จะมีอาการ ปัสสาวะนาน ปัสสาวะอ่อน สะดุด มีเลือดปน หรือรู้สึกปวดขณะถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะหลายครั้งในตอนกลางคืน เมื่อมีอาการปัสสาวะผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี เผย รพ.ราชวิถี ได้นำเทคนิคการผ่าตัดใหม่ในการคว้านต่อมลูกหมาก RU-TUAEP จะช่วยลดภาวะการเสียเลือด ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดีหลังผ่าตัดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะขยายบริการไปรพ.ในภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง ลดการเดินทางและค่าใช้จ่ายของประชาชน</p>	
<p><b>การจัดเตรียมวัคซีน-ชีววัตถุ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดเตรียมวัคซีนและชีววัตถุ อ่างอิงมาตรฐานของประเทศ ระหว่างกรมวิทย์ฯ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย บจก.โกลบอล ไบโอเทค โปรดักส์ และบจก.ไบโอเนท-เอเชีย เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p>	-
<p><b>แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากจีนบุกตลาดไทย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากจีนบุกตลาดไทย โดยใช้กลยุทธ์ราคาสินค้าถูกที่สุดส่งตรงจากโรงงานในจีน ทำให้ภาคธุรกิจกังวลสินค้าจะทะลักเข้ามาส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตไทย รวมถึงอาจจะมีผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ภายในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่อยู่ใน การควบคุมกำกับดูแลของ ออย. โดยหลักทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาจากต่างประเทศเข้ามาไทยผ่านทางไปรษณีย์ จะมีด่านไปรษณีย์ ตรวจสอบทุกพัสดุ นอกจากนี้ ออย.กำลังวิเคราะห์ยอดสินค้าส่งผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ นำข้อมูลวางแผนกำลังคนรองรับ และการกำหนดปริมาณผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งเข้ามา ส่งผ่านไปรษณีย์ที่เป็นการใช้ส่วนตัว ไม่เข้าข่ายเป็นการส่งเข้ามาเพื่อจำหน่าย</p>	-
<p><b>ตรวจซูเปอร์มาร์เก็ตจีน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, โพสต์ทูเดย์, pptv, newtv, ch3, js100, ch7, thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย.ร่วมกับกก.4 บก.ปคบ. และเจ้าหน้าที่กทม. ตรวจสอบดำเนินคดี ซูเปอร์มาร์เก็ตจีน 11 แห่ง ในกทม. 4 เขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตหลักสี่ เขตบึงกุ่ม และเขตห้วยขวาง พบลักลอบขาย สินค้าอุปโภคบริโภคผิดกฎหมายหลายสาขา ยึดของกลาง รวมทั้งสิ้น 1,665 ชิ้น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	-
<p><b>ซิลเดนาฟิลในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, thailandplus)</p> <p>- ออย. เผย ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ZEUS PLUS DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT ออย. 12-1-08158-5-0179 พบยาแผนปัจจุบันซิลเดนาฟิล จัดเป็นยาควบคุมพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ รวมถึงต้องใช้ใบสั่งแพทย์ในการซื้อเท่านั้น มีผลข้างเคียงรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิต เตือนประชาชนระมัดระวังในการซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว</p>	-
<p><b>อุทกภัย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ปริพนธ์ จุลเจิม นพ.สสจ.กาญจนบุรี เผยว่า เมื่อวันที่ 25-30 ก.ค. 67 อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี อ.ไทรโยค อ.เมืองกาญจนบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ และอ.ด่านมะขามเตี้ย หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สสจ. จึงได้ส่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบถุงยังชีพ และยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ออกเยี่ยมบ้าน ให้สุขศึกษาและคำแนะนำป้องกันโรค</p>	-
<p><b>ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ : (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง)</p> <p>- ว่าที่พันตรี อติศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผวจ.อำนาจเจริญ นำคณะออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ รร.ชานุมานวิทยาคม หมู่ที่ 5 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เพื่อถวายเป็นพระราช</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กุศลแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 18 กรกฎาคม 2567 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จ.อำนาจเจริญ เป็นจ.พอ.สว. ลำดับที่ 49 ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีอาสาสมัคร พอ.สว. รวม 1,668 คน</p>	
<p><b>82 ปี สถาบันโรคทรวงอก</b></p> <p>แนะนำเสนอ : นสพ. : สยามรัฐ เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา 82 ปี สถาบันโรคทรวงอกในหัวข้อ เทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์สถาบันโรคทรวงอก ว่า สถาบันโรคทรวงอกได้ขยายการให้บริการรักษาโรคปอดและหัวใจที่ย่างก้าวซับซ้อน โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามารักษาผู้ป่วยเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกอบรมของแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรแพทย์โรคหัวใจ และศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก อนุสาขาแพทย์มีนทนาการหัวใจและหลอดเลือด แพทย์สรีระไฟฟ้าหัวใจฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด และพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคปอด</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ : (ผู้จัดการออนไลน์, antifakenewscenter, sondhitalk, news1live)</p> <p>- กรมการแพทย์ ตรวจสอบข้อมูล สุขภาพเรื่องระดับความหน่วง่าย สามารถบ่งบอกสุขภาพของผู้หญิงได้ พบว่าประเด็นดังกล่าว ไม่มีข้อมูลวิชาการทางการแพทย์ เป็นข้อมูลเท็จ</p>	-